

ชื่อหัวเรื่อง : การศึกษาความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่มีต่อห้องพักใน
จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดทำ : นายดำรงค์ วันเผด็จ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชา : ดร.สินธุ์ สโรบล

ปีการศึกษา : 2539

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่มีต่อห้องพักตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างห้องพักสำหรับบริการให้นักศึกษาในเขตแม่คาว

การศึกษาได้คัดเลือกศึกษาประชากรตัวอย่างด้วยวิธีโควตา (Quota Sampling) จากนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำลังพักอาศัยอยู่ในห้องพักใกล้บริเวณสถาบันการศึกษา จำนวน 300 ราย โดยวิธีส่งแบบสอบถามให้นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในห้องพักของเอกชน หอพักละ 15 ราย รวม 225 ราย ที่พักอาศัยอยู่ในห้องพักของสถาบันการศึกษา 2 หอพัก รวม 75 ราย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาต้องการห้องพักแบบห้องเดี่ยว มีห้องน้ำห้องส้วมอยู่ภายในห้องพัก และสามารถทำอาหารรับประทานเองได้ ขนาดของห้องพักกว้างขวางสะอาดสบายและอยู่ใกล้สถาบันการศึกษา และห่างไกลจากแหล่งบันเทิงเรีงรมย์ ทางด้านบริการพบว่า นักศึกษาต้องการห้องพักที่มีบริการต่าง ๆ เช่น ด้านร้านอาหาร ซักรีด โทรทัศน์ มีห้องรับแขก (ห้องนั่งเล่น) ภายในห้องพัก และเครื่องรับโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ในห้องนั่งเล่น

และน้ำดื่มที่สะอาด ส่วนการใช้เวลานั้นปรากฏว่า นักศึกษาเมื่ออยู่หอพักสามารถเข้าเรียนได้ทันเวลา บังคับตนเองได้ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันการศึกษา ทางด้านค่าใช้จ่ายในการเช่าหอพัก พบว่านักศึกษาที่พักอยู่หอพักเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายในการเช่าหอพักต่อเดือน 1,001 - 2,000 บาท ส่วนนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักของสถาบันการศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายในการเช่าหอพักต่อเดือน 300 - 1,000 บาท

สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับหอพักของสถาบันการศึกษาและหอพักของเอกชน พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาควรจัดให้มีบริการหอพักให้แก่นักศึกษา และในระดับค่าเช่าที่เท่ากับคุณภาพของหอพัก สถาบันการศึกษาจะดีกว่าหอพักของเอกชน และหอพักของสถาบันการศึกษาสามารถกวัดขั้น และรักษาระเบียบวินัยได้ดีกว่าหอพักของเอกชน

การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจาก หอพักของสถาบันการศึกษายังขาดแคลนหอพักและหอพักมีสภาพที่เก่าและทรุดโทรมและมีผู้พักต่อห้อง โดยเฉพาะชั้น 1-2 จำนวนมาก 3 คนต่อห้อง น่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มจำนวนห้องพักให้แก่นักศึกษาต่อไปในอนาคต ส่วนหอพักของเอกชนจำนวนมากที่จดทะเบียนเป็นหอพักแยก แต่รับทั้งนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะหาแนวทางแก้ไขและจัดระเบียบใหม่ สำหรับนักศึกษา โดยเฉพาะเพศหญิง ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระหว่างที่พักอยู่หอพักของเอกชน เพราะมีเพศตรงข้ามเข้าออกได้ตลอดเวลา และมีการลักขโมยบ่อย ๆ ดังนั้นสถาบันและเจ้าของหอพัก ควรจะมีการประสานงานกันเพื่อจัดหาหอพักที่มีคุณภาพให้ โดยเฉพาะนักศึกษาหญิง